

BÁO CÁO
Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, Ban Bí thư Trung ương Đoàn báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CÁC CẤP BỘ ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT**1. Cấp Trung ương**

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch 476-KH/TWĐTN-BKT ngày 19/01/2022 về việc tổ chức giám sát và phản biện xã hội của Ban Bí thư năm 2022; Kế hoạch số 480-KH/TWĐTN-BKT ngày 07/02/2022 về việc “Kiểm tra, đi cơ sở của Ban Bí thư Trung ương Đoàn năm 2022”; Thông báo số 692-TB/TWĐTN-BKT ngày 17/5/2022 về tổ chức giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022; kiểm tra chuyên đề, kiểm tra định kỳ. Theo đó, Trung ương Đoàn tổ chức các đoàn kiểm tra chuyên đề việc cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị 03-CT/TWĐTN-BTC ngày 21/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp” và kiểm tra việc thu, chi, trích nộp đoàn phí; việc sử dụng ngân sách nhà nước cấp; việc sử dụng nguồn kinh phí vận động, tài trợ, xã hội hóa của tổ chức Đoàn tại 11 đơn vị¹. Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức kiểm tra định kỳ đợt 1 kết hợp giao ban 6 tháng đầu năm tại 11 đơn vị².

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn ban hành Hướng dẫn số 162- HD/UBKTTWĐ ngày 28/01/2022 hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; Kế hoạch số 162 - KH/UBKTTWĐ ngày 28/01/2022 về việc kiểm tra, giám sát chuyên đề và giám sát Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn năm 2022. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đã thành lập 04 đoàn kiểm tra chuyên đề năm 2022, kiểm tra làm việc với 16 Đoàn cơ sở (*khối xã, phường, thị trấn*), 8 đoàn cấp huyện và Ban thường vụ 09 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đã chủ động chỉ đạo hệ thống Ủy ban Kiểm tra của Đoàn tổ chức kiểm tra, giám sát theo nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra, tham mưu cho ban thường vụ đoàn cấp tỉnh giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo, kỷ luật đoàn theo quy định của Điều lệ

¹ Ban Bí thư Trung ương Đoàn kiểm tra chuyên đề tại: Bắc Ninh, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Hải Dương, Bình Thuận, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Cần Thơ, Tiền Giang, Sơn La, Bắc Kan, Lâm Đồng.

² Ban Bí thư Trung ương Đoàn kiểm tra 6 tháng đầu năm 2022: Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Nam Định, Quảng Trị, Quảng Nam, Gia Lai, Bình Dương, Vĩnh Long, Cà Mau, Đoàn Thanh niên Bộ Công an.

Đoàn. Ban Bí thư Trung ương Đoàn sáu tháng, một năm đã tổng hợp kết quả giám sát và kiến nghị gửi Thường trực Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp gửi Quốc hội tại các kỳ họp³.

- Năm 2022, công tác kiện toàn Ủy ban Kiểm tra trước đại hội và công nhận kết quả bầu cử Ủy ban Kiểm tra sau đại hội đoàn các cấp, công tác tập huấn cho Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra của Đoàn về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện đảm bảo. Các cấp bộ Đoàn đã chú trọng nâng cao chất lượng kiểm tra định kỳ, đột xuất; giám sát thường xuyên; kiểm tra, giám sát theo chuyên đề. Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2017 - 2022; tăng cường giao ban công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai.

2. Cấp tỉnh, huyện và cơ sở

- Trong năm 2022, các cấp bộ đoàn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ban Thường vụ đoàn cấp tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn để xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ, kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2022.

- 100% Ban Thường vụ đoàn cấp tỉnh đã chủ động xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022; ban hành Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 đến 100% đoàn cấp huyện. Nội dung công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra chuyên đề được đoàn cấp tỉnh hướng dẫn tập trung vào việc các cơ sở Đoàn thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, việc triển khai các kết luận, chương trình, đề án của Đoàn cấp trên.

- Ngoài các nội dung kiểm tra theo chuyên đề, Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh, chú trọng việc kiểm tra, giám sát thường xuyên, xác định đây là kênh thông tin quan trọng để bám sát tình hình dư luận, kịp thời giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn và đơn vị trực thuộc phân công các đồng chí cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm tình hình, tích cực theo dõi và giám sát các hoạt động của tổ chức đoàn, đoàn viên trong đơn vị được phân công phụ trách.

- Việc tập huấn về công tác kiểm tra, giám sát được các cấp bộ đoàn quan tâm tổ chức theo chuyên đề tổ chức - kiểm tra hoặc lồng ghép nội dung vào tập huấn công tác đoàn. Trong năm 2022, Đoàn cấp tỉnh đã tổ chức được **88** lớp tập huấn cho **3081** cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát⁴, trong đó chú trọng việc kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội và việc hoàn thiện hồ sơ, tài liệu sau Đại hội; cấp huyện tổ chức được **547** lớp tập huấn cho cho **17.057** lượt cán bộ đoàn phụ trách công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ

³ Báo cáo số 557 –BC/TWĐTN-BKT ngày 25/04/2022 về việc Báo cáo Kết quả giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; Báo cáo số 631 –BC/TWĐTN-BKT ngày 22/9/2022 về việc Báo cáo Kết quả giám sát và phân biện xã hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và đề xuất nội dung giám sát, phân biện năm 2023.

⁴ Hòa Bình, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Kon Tum, Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau.

đoàn làm công tác kiểm tra nắm bắt kiến thức, nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đoàn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Kiểm tra việc thi hành Điều lệ, nghị quyết, chủ trương của Đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên

- Công tác kiểm tra việc thi hành Điều lệ, Nghị quyết, chủ trương của Đoàn đã được cấp bộ đoàn và Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành thường xuyên và hiệu quả. Hình thức kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới. Ngoài kiểm tra theo định kỳ, các cấp bộ đoàn còn tổ chức kiểm tra chuyên đề, kiểm tra theo các đối tượng, lĩnh vực được phân công phụ trách. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đã thành lập 03 đoàn kiểm tra chuyên đề về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TWĐTN-BTC ngày 21/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “*Tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp*” và công tác thu, chi đoàn phí, việc sử dụng ngân sách nhà nước, kinh phí vận động, tài trợ, xã hội hóa của tổ chức Đoàn”.

- Trong năm 2022, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã kiểm tra **894** đơn vị cấp huyện và **1739** đoàn cơ sở; Đoàn cấp huyện kiểm tra được **11.484** cơ sở và **34.443** chi đoàn. Ủy ban kiểm tra cấp tỉnh tổ chức kiểm tra **536** đơn vị, Ủy ban kiểm tra cấp huyện kiểm tra **8552** đơn vị trong đó tập trung vào kiểm tra các nội dung: chấp hành Điều lệ Đoàn, thực hiện chức năng nhiệm vụ của các cấp bộ Đoàn, công tác quản lý đoàn viên và sinh hoạt chi đoàn, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của ban chấp hành, ban thường vụ, Ủy ban Kiểm tra các cấp. Kết thúc các đợt kiểm tra, một số đơn vị đã có thông báo kết luận, kiến nghị với các cấp ủy đảng, cấp bộ đoàn chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát hiện trong quá trình kiểm tra. Qua kiểm tra, đã giúp cho cấp bộ đoàn và Ủy ban Kiểm tra các cấp có những chỉ đạo, chấn chỉnh những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong công tác tuyên truyền, triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn cấp trên⁵.

2. Kiểm tra cán bộ, đoàn viên và tổ chức đoàn khi có dấu hiệu vi phạm điều lệ Đoàn

- Trong năm 2022, công tác kiểm tra chuyên đề được quan tâm triển khai đảm bảo chất lượng, cụ thể qua các đợt kiểm tra, giám sát chuyên đề như: kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc, thẩm quyền thi hành kỷ luật, trình tự xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên khi có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc, Điều lệ, chủ trương, nghị quyết của Đoàn, của Đảng; Khi phát hiện cán bộ, đoàn viên và tổ chức đoàn có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đoàn, ủy ban kiểm tra các cấp đã kịp thời tham mưu tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm để kịp thời xử lý, đề xuất những giải pháp khắc phục, sửa chữa⁶.

⁵ Các cấp bộ Đoàn tổ chức 3.170 đoàn kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; 3.283 đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết và các chủ trương công tác của Đoàn đối với cán bộ, đoàn viên, tổ chức đoàn cấp dưới.

⁶ Tiêu biểu cho công tác này là các đơn vị: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang.

- Nội dung kiểm tra năm 2022 tập trung vào các vi phạm về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của đoàn, chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn; thực hiện quy chế dân chủ; đoàn kết, thống nhất nội bộ, đạo đức, lối sống; công tác quản lý sử dụng đoàn phí, tài chính của Đoàn. Ngoài ra thông qua kiểm tra đã góp phần giúp cho các cấp bộ đoàn, cán bộ, đoàn viên kịp thời nhận biết những mặt còn hạn chế, thiếu sót, vi phạm ngay từ lúc mới xuất hiện để kịp thời xử lý, đề xuất những giải pháp khắc phục, sửa chữa.

3. Kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức Đoàn cấp dưới

- Công tác kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức Đoàn cấp dưới đã được quan tâm, nắm bắt thông qua các đợt kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất với các nội dung như: kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc, thẩm quyền thi hành kỷ luật, trình tự xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên khi vi phạm nguyên tắc tổ chức, Điều lệ, chủ trương, nghị quyết của Đoàn, của Đảng... Qua kiểm tra cho thấy việc xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên khi có sai phạm cơ bản đều được các cấp bộ đoàn đảm bảo xử lý đúng người, đúng lỗi vi phạm và đúng quy trình, quy định của Đoàn giúp cho cán bộ, đoàn viên bị thi hành kỷ luật nhận rõ khuyết điểm, vi phạm và có biện pháp khắc phục.

- Trong năm 2022, Ban Bí thư Trung ương Đoàn kỷ luật **01** đồng chí cán bộ đoàn tại Quảng Ninh với hình thức khiển trách. Các tỉnh, thành thành đoàn phát hiện **01** tổ chức vi phạm tài chính đoàn phí.

4. Kiểm tra công tác thu nộp, quản lý, sử dụng Đoàn phí, việc quản lý sử dụng tài chính và các nguồn quỹ khác của các đơn vị trực thuộc ban chấp hành cùng cấp và cấp dưới.

- Trong năm 2022, công tác đoàn phí và tài chính của Đoàn được các cấp bộ đoàn và Ủy ban kiểm tra các cấp đưa vào chương trình kiểm tra thường kỳ 6 tháng, kế hoạch kiểm tra chuyên đề, trong đó tập trung kiểm tra việc thu, trích nộp đoàn phí của đoàn viên; việc quản lý, sử dụng đoàn phí và các nguồn quỹ khác của Đoàn. Ban Bí thư đã thành lập **03** đoàn kiểm tra chuyên đề tại **11** đơn vị cấp tỉnh, **11** đơn vị cấp huyện, **22** đơn vị cấp cơ sở.

- Qua kiểm tra cho thấy, nhiều chi đoàn thuộc các xã được kiểm tra chưa thực hiện việc thu đoàn phí theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn. Một số đoàn xã và đoàn cấp huyện không thực hiện việc trích nộp đoàn phí lên đoàn cấp trên theo số lượng đoàn viên trong danh sách mà chỉ trích nộp đoàn phí theo phân bổ với số tiền cụ thể, thời gian trích nộp đoàn phí mỗi năm 01 lần không đúng so với quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn. Sau kiểm tra, các đoàn kiểm tra đã ban hành Thông báo kết luận, trong đó chỉ ra những điểm còn tồn tại hạn chế tại các cơ sở, yêu cầu các cấp bộ đoàn chấn chỉnh lại một số nội dung liên quan đến công tác thu nộp, quản lý, sử dụng đoàn phí và các nguồn quỹ khác của Đoàn; đồng thời yêu cầu các đơn vị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân về việc chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Đoàn về công tác tài chính.

- Bên cạnh đó các cấp bộ đoàn cũng đã thực hiện tốt việc kiểm tra công tác đoàn phí, quản lý tài chính ở các đơn vị có biểu hiện sai phạm, hoặc khi có

đơn thư tố cáo sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đoàn phí, tài chính của Đoàn, qua kiểm tra phát hiện công tác thu nộp đoàn phí có nơi chưa đúng quy định, việc trích nộp còn chưa kịp thời, việc xử lý tình trạng đoàn viên đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt, không đóng đoàn phí còn chưa triệt để, một số chi đoàn cơ sở không thu được đoàn phí của đoàn viên. Trong năm, các cấp bộ Đoàn tổ chức được 2.030 đợt kiểm tra việc thu, chi, quản lý đoàn phí và các nguồn thu khác của Đoàn. Thông qua kiểm tra đã giúp cho tổ chức đoàn ở các cấp kịp thời phát hiện chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác thu, chi, sử dụng đoàn phí và tài chính của Đoàn như thực hiện chế độ thu chi không đúng thời gian, quản lý chưa chặt chẽ, việc chi sử dụng chưa đúng quy định.

5. Công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn ban hành và triển khai tới các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc thực hiện Hướng dẫn số 158-HD/UBKTTWĐ ngày 24/11/2021 về việc hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII.

- Trong năm 2022, năm diễn ra đại hội Đoàn các cấp, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo tăng cường kiểm tra tiến độ tổ chức đại hội Đoàn các cấp; việc xây dựng văn kiện; công tác chuẩn bị về nhân sự đại biểu dự đại hội, nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo của Đoàn; công tác điều hành đại hội, các thủ tục bầu cử; các cấp bộ đoàn tổ chức duyệt đại hội đoàn các cấp kết hợp kiểm tra, giám sát tại các đơn vị. Chủ động nắm bắt tình hình nội bộ, giải quyết dứt điểm đơn thư, kịp thời tham mưu cho cấp bộ đoàn giải quyết các vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định, kết luận rõ trước khi tiến hành đại hội. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Chấp hành cùng cấp chuẩn bị tốt nhân sự Ủy ban Kiểm tra khoá mới. Công tác kiện toàn Ủy ban Kiểm tra, công nhận kết quả bầu cử Ủy ban Kiểm tra sau đại hội được các cấp được quan tâm thực hiện đảm bảo.

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức duyệt đại hội các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến phù hợp với điều kiện cụ thể từng đơn vị, ban hành Thông báo kết luận về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh; văn bản hiệp y nhân sự chủ chốt Đoàn cấp tỉnh, làm cơ sở đề tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chuẩn bị các nội dung cho đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện đúng Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Tại đại hội Đoàn cấp tỉnh, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phân công lãnh đạo, cán bộ Trung ương Đoàn giám sát công tác bầu cử tại Đại hội, đảm bảo hoạt động của Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu đáp ứng đủ theo yêu cầu, tiêu chuẩn. Qua công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, tiến độ và chất lượng tổ chức Đại hội Đoàn các cấp được đảm bảo.

6. Giám sát Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ cùng cấp và tổ chức đoàn cấp dưới

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn thường xuyên thực hiện giám sát các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn qua việc theo dõi, nắm tình hình tham dự các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, thông qua làm việc, tiếp xúc, nắm thông tin, dư luận về các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn⁷. Qua việc giám sát đã kịp thời báo cáo Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn trong việc chỉ đạo, điều hành trong các kỳ họp; một số tỉnh, thành đoàn đã có phân công cán bộ theo dõi lĩnh vực, địa bàn công tác thực hiện việc giám sát cán bộ và tổ chức đoàn cấp dưới, một số cấp bộ Đoàn đã ban hành chương trình, kế hoạch giám sát ở nhiều đơn vị, tổ chức giám sát theo chuyên đề.

- Việc giám sát ủy viên ban chấp hành, cán bộ cùng cấp và tổ chức đoàn cấp dưới trong việc thực hiện Điều lệ Đoàn, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị đã được các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện, một số tỉnh, thành đoàn đã có phân công cán bộ theo dõi lĩnh vực, địa bàn công tác thực hiện việc giám sát cán bộ và tổ chức đoàn cấp dưới, một số cấp bộ Đoàn đã ban hành chương trình, kế hoạch giám sát ở nhiều đơn vị, tổ chức giám sát theo chuyên đề. Trong năm 2022 Đoàn cấp tỉnh tổ chức giám sát: **735** đơn vị cấp huyện, **1452** đơn vị cơ sở; Đoàn cấp huyện giám sát: **8.582** cơ sở Đoàn; **26.876** chi đoàn; Ủy ban kiểm tra các cấp giám sát **611** đơn vị cấp huyện và **4.710** đơn vị cấp cơ sở.

7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân liên quan đến cán bộ Đoàn, đoàn viên; tham mưu thi hành kỷ luật đoàn

- Trong năm 2022, Trung ương Đoàn Trung ương Đoàn đã tiếp nhận **46** đơn, trong đó có **11** đơn khiếu nại, **09** đơn tố cáo, **07** đơn phản ánh, **19** đơn kiến nghị. Tham mưu giải quyết **24** đơn kiến nghị, phản ánh của nhân dân, tham mưu chuyên cơ quan có thẩm quyền giải quyết là **27** đơn. Các đơn chủ yếu tập trung vào các nội dung như: khiếu nại về chế độ, chính sách, về các nội dung báo chí phản ánh; tố cáo về công tác bổ nhiệm cán bộ, việc điều hành, lãnh đạo của người đứng đầu đơn vị; về lý lịch, đạo đức lối sống, tài chính, kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu đơn vị, quan hệ dân sự giữa các cá nhân.

- Cấp tỉnh tiếp nhận **09** đơn, cấp huyện tiếp nhận **12** đơn⁸, bao gồm: Đơn tố cáo là **02** đơn, đơn khiếu nại **05** đơn, đơn kiến nghị phản ánh **14**. Trong đó, cấp tỉnh và cấp huyện đã tham mưu giải quyết **18** đơn. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Huyện đoàn Cô Tô vì lý do “tham gia ăn uống, vi

⁷ Những trường hợp ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn vắng mặt trong các buổi họp BCH không có lý do, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã có văn bản phê bình, nhắc nhở.

⁸ Năm 2022, các đơn vị có đơn thư, khiếu nại: Điện Biên, Lào Cai, Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Nội, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

phạm quy định về nêu gương của đảng viên, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, quy định về phòng chống dịch Covid - 19”.

- Ủy ban kiểm tra các cấp đã tham mưu cho cấp bộ đoàn có thẩm quyền xem xét, xử lý 17 vụ việc trong đó: kỷ luật với hình thức khiển trách 08 đồng chí⁹, cảnh cáo 04 đồng chí¹⁰ khai trừ 02 (đoàn viên)¹¹, không thi hành kỷ luật 01 trường hợp, đang xử lý 02 vụ việc. Nội dung vi phạm tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực như: Vi phạm pháp luật hình sự, chính sách dân số; thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý; vi phạm tài chính, ngân hàng, đầu tư xây dựng cơ bản.

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI

Thực hiện Quyết định số 217 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “*Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể - chính trị*”; Kế hoạch số 388/KH - MTTW-UB, ngày 31/12/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2022, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành kế hoạch số 476 - KH/TWĐTN - BKT ngày 19/01/2022 về tổ chức giám sát và phản biện xã hội năm 2022 với nội dung việc thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai thực hiện.

1. Kết quả hoạt động giám sát

- Cấp Trung ương: Trong năm 2022, tổ chức giám sát đối với 08 Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy¹² về nội dung việc thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Ban Bí thư Trung ương Đoàn cử đại diện lãnh đạo tham gia kiểm tra, khảo sát thực tế công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQ tại Thừa Thiên Huế và Lâm Đồng.

- Cấp tỉnh, cấp huyện: Đã chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, xin ý kiến chỉ đạo cấp ủy, xác định nội dung và xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp giám sát xã hội năm 2022 đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Các nội dung giám sát tập trung vào các nội dung việc thực hiện Luật Thanh niên, các chính sách về thanh thiếu nhi; công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tại các địa phương; giám sát quy hoạch và phát triển các khu vui chơi, giải trí, tập luyện thể thao cho thanh thiếu nhi; việc thực hiện Nghị quyết 25 -NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương

⁹ Phú Thọ 03; Bình Định 01; Ninh Thuận 02; Bình Dương 02.

¹⁰ Điện Biên: 01; Vĩnh Phúc: 01; Tp. Hồ Chí Minh: 01; Bình Thuận: 01.

¹¹ Phú Yên 01; Lai Châu 01.

¹² Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW tại: Sơn La, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ, Cà Mau.

Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Trên cơ sở Hướng dẫn về giám sát và phản biện xã hội của Trung ương Đoàn và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố, các tỉnh, thành đoàn đã tiến hành nhiều đợt giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách tại địa phương. Trong năm 2022, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tổ chức giám sát tại **735** đơn vị cấp huyện, **1.452** đơn vị cấp cơ sở. Ủy ban Kiểm tra đoàn các cấp tổ chức giám sát đối với **611** đơn vị cấp huyện, **4.710** đơn vị cấp cơ sở.

- Sau giám sát, Đoàn các cấp đã phản ánh, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp về việc thực hiện các cơ chế, chính sách về công tác thanh niên và những vấn đề mà nhân dân quan tâm; nắm rõ tình hình đoàn viên, thanh niên về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên; phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi tiêu cực, quan liêu.

2. Kết quả công tác phản biện xã hội

- Trong năm 2022, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cấp bộ đoàn tổ chức Hội nghị góp ý Văn kiện đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trong đó nội dung thảo luận vào các lĩnh vực liên quan mật thiết đối với thanh niên trong nhiệm kỳ mới như: chính sách của nhà nước đối với nhóm thanh niên đặc thù; cơ chế phát huy Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giám sát, phản biện xã hội về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên... Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên. Đồng chí Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi trong và ngoài nước với chủ đề “*Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên*” (ngày 25/3/2022) để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp thắc mắc, tiếp thu đề xuất, kiến nghị, hiến kế của đoàn viên, thanh thiếu nhi; đồng thời, cung cấp thông tin, chia sẻ cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình, hoạt động của Đoàn, Hội trong công tác chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ

- Đoàn các cấp phát huy vai trò, trí tuệ tập thể, đội ngũ chuyên gia căn cứ các dự thảo văn bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của địa phương và các lĩnh vực có liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên, thanh niên để thực hiện việc góp ý, phản biện xã hội. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện việc phản biện các dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền địa phương về các vấn đề phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Trong năm 2022, Đoàn cấp tỉnh tổ chức **61** hội nghị phản biện xã hội, đoàn cấp huyện tổ chức **401** hội nghị phản biện.

Nhìn chung, các hoạt động phản biện xã hội từng được tham mưu, triển khai dưới nhiều hình thức, tạo môi trường để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp ý kiến, quan điểm. Việc triển khai thực hiện công tác phản biện xã hội với những ý kiến góp ý của tổ chức đoàn các cấp đã phản ánh, đề xuất với

cấp ủy, chính quyền các cấp về việc thực hiện cơ chế, chính sách về công tác thanh niên và những vấn đề mà thanh niên quan tâm. Qua đó, kịp thời nắm bắt, phát hiện, điều chỉnh những nội dung chưa sát, chưa phù hợp với thực tế, tiếp thu được nhiều ý kiến sâu sắc, có cơ sở lý luận và thực tiễn đảm bảo quyền, lợi ích cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

- Trong năm 2022, cấp bộ đoàn và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tăng cường công tác chỉ đạo, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, đã giúp cấp bộ đoàn đánh giá được hiệu quả, tính khả thi của các chủ trương, chương trình công tác đoàn, các đề án lớn đang được triển khai tại địa phương, đơn vị; phát hiện và xử lý, giải quyết kịp thời nhiều vấn đề khó khăn, bức xúc trong công tác của tổ chức đoàn và cán bộ, đoàn viên; bước đầu phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động hiệu quả¹³; xử lý kịp thời đơn thư, khiếu nại tố cáo, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của tổ chức đoàn, từ đó đã góp phần quan trọng vào công tác củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn. Mặt khác, qua kiểm tra đã phát hiện những mặt còn hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, chỉ tiêu, chương trình đề án nhiệm kỳ và kịp thời đề ra những giải pháp để khắc phục.

- Hoạt động của Ủy ban Kiểm tra đoàn các cấp tiếp tục được nâng lên, đã làm tốt hơn chức năng tham mưu cho cấp bộ đoàn về công tác kiểm tra, giám sát, đóng góp tích cực vào hoạt động của ban chấp hành, ban thường vụ đoàn các cấp. Các nội dung, hình thức kiểm tra sát với thực tiễn hơn, hình thức kiểm tra, giám sát có đổi mới, quy trình kiểm tra chặt chẽ hơn, tránh được hình thức; công tác hậu kiểm sau kết luận của các đoàn kiểm tra được quan tâm triển khai. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm, giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ kỷ luật của Đoàn và quy định của pháp luật.

- Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã được các cấp bộ đoàn tăng cường triển khai thực hiện, đã đạt được những bước chuyển biến mới, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh. Các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của các cấp bộ Đoàn từng bước đi vào nề nếp.

- Các cấp bộ Đoàn đã tích cực bám sát chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền của địa phương, những vấn đề xã hội và đoàn viên thanh niên quan tâm, bức xúc để giám sát, phản biện xã hội hàng năm. Ban Bí thư Trung ương Đoàn sáu tháng, một năm đã tổng hợp kết quả giám sát và kiến nghị gửi Thường

¹³ Mô hình: Tham gia giám sát công tác triển khai, nội dung cuộc họp Ban Chấp hành Đoàn Khối Huyện - Thị - Thành, Đoàn Công an tỉnh và tương đương năm 2022 của Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu; tỉnh đoàn Trà Vinh xây dựng Kênh tiếp nhận phản ánh việc giám sát Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

trực Trung ương MTTQ Việt Nam tổng hợp gửi Quốc hội tại các kỳ họp; Các cấp bộ đoàn ở địa phương đã xây dựng báo cáo giám sát và tổng hợp kiến nghị gửi HĐND cùng cấp tại các kỳ họp.

2. Hạn chế

- Công tác chỉ đạo của các cấp bộ đoàn về công tác kiểm tra, giám sát một số nơi còn chưa được quan tâm đúng mức đặc biệt ở cấp huyện; việc kiểm tra thực hiện nguyên tắc tổ chức, Điều lệ, nghị quyết, chủ trương công tác của Đoàn đã có chuyên biến, tuy nhiên có nơi, có lúc còn thực hiện chưa nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả còn chưa cao. Việc kiểm tra, giám sát của cấp cơ sở đối với các chi đoàn, đoàn viên chưa thực hiện thường xuyên.

- Một số đơn vị chậm kiện toàn thường trực Ủy ban kiểm tra sau Đại hội Đoàn các cấp, chưa làm hết chức năng nhiệm vụ được quy định. Việc tổ chức kiểm tra theo chuyên đề ở một số nơi còn chưa được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát mới chỉ dừng lại ở việc tham gia các đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, chưa mạnh dạn tổ chức riêng Đoàn giám sát theo thẩm quyền.

- Việc theo dõi, đôn đốc, giám sát thực hiện các kết luận sau kiểm tra chưa được quan tâm. Việc nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo phát hiện được trong quá trình kiểm tra, giám sát chưa được đẩy mạnh. Việc tổ chức kiểm tra theo chuyên đề ở một số nơi còn chưa được chú trọng.

- Công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống ở cấp huyện và cấp tỉnh ở một số địa phương, đơn vị chưa được thực hiện nghiêm túc. Một số đơn vị tiến độ báo cáo chậm, chất lượng báo cáo chưa cao, số liệu chưa đảm bảo chính xác, nên khó khăn cho công tác theo dõi, tổng hợp và tham mưu, chỉ đạo của cấp bộ Đoàn và Ủy ban Kiểm tra cấp trên.

V. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

- Ban hành Quy chế hoạt động và Chương trình làm việc toàn khóa của Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát của các cấp bộ đoàn và của Ủy ban Kiểm tra các cấp hằng năm.

- Ban hành Hướng dẫn quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát trong Đoàn. Ban hành Hướng dẫn về thẩm quyền thi hành kỷ luật trong Đoàn. Củng cố, kiện toàn kịp thời bộ máy làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp.

- Tiếp tục nâng cao trách nhiệm Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tỉnh, thành đoàn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đoàn. Ủy ban Kiểm tra các cấp đảm bảo tiến độ kiện toàn nhân sự, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của các cấp bộ đoàn theo năm.

- Ban Thường vụ tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tập trung thực hiện tốt hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các cơ sở đoàn về việc thi hành Điều lệ Đoàn và việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Triển khai thực hiện các

giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng đoàn, công tác quản lý đoàn viên theo quy định của Điều lệ Đoàn.

- Tăng cường việc quy hoạch cán bộ Đoàn đủ năng lực, phẩm chất và uy tín vào cơ quan cấp ủy các cấp; chỉ đạo thường xuyên, kịp thời quy hoạch nhân sự vào Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn các cấp. Việc quy hoạch cần mở rộng nguồn cán bộ từ các đơn vị, lĩnh vực khác để cán bộ trẻ có điều kiện rèn luyện, phát huy năng lực trong môi trường công tác Đoàn; quan tâm đến cán bộ ở các lĩnh vực khác nhưng có tố chất, năng lực trong hoạt động công tác đoàn.

- Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc tập trung triển khai nội dung kiểm tra chuyên đề: Thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn; công tác quy hoạch cán bộ đoàn giai đoạn 2022 - 2027, giới thiệu cán bộ đoàn ứng cử, bổ nhiệm; chế độ đi công tác cơ sở theo chủ trương 1+2.

- Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai nội dung giám sát chuyên đề: Thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Thực hiện Đề án Nâng cao năng lực số cho Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030.

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ đoàn về công tác kiểm tra, giám sát. Trung ương Đoàn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác kiểm tra, giám sát định kỳ dành cho cán bộ đoàn cấp tỉnh, cấp huyện.

- Đa dạng hóa phương pháp, hình thức và đổi mới nội dung, phương thức kiểm tra, giám sát của Đoàn theo Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua công tác kiểm tra, giám sát. Tham gia giám sát Luật Thanh niên, Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam.

- Định kỳ tổ chức và tham mưu tổ chức các đoàn giám sát, xây dựng các diễn đàn lấy ý kiến, nguyện vọng của thanh niên về các vấn đề, cơ chế, chính sách đối với thanh niên./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);
- Ban Tổ chức Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương (để b/c);
- UBTW MTTQ Việt Nam (để b/c);
- Ban Bí thư TW Đoàn;
- Các đ/c UV BCH, UV UBKT TW Đoàn;
- Các ban, đơn vị TW Đoàn;
- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;
- Lưu BKT, VP.

TM. BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN
BÍ THƯ



Ngô Văn Cường